

Hội thảo

Công bố Báo cáo

Năng lượng sạch trong trường học ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO

Năng lượng sạch trong trường học ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Bối cảnh

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và nhiều thiên tai. Biến đổi khí hậu, thiên tai và những hậu quả của ô nhiễm môi trường có tác động đến mọi người dân Việt Nam và đặc biệt nghiêm trọng đối với nhóm dân số có hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, người già, phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật). Hàng năm, nhân dân miền Trung Việt Nam thường xuyên phải chống chọi với các cơn bão, các cơn lũ dâng cao và những thiên tai khắc nghiệt khác.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng, Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế. Việt Nam chuyển trọng tâm phát triển đất nước từ số lượng sang chất lượng. Ưu tiên giáo dục cho các đối tượng khó khăn là một trong những ưu tiên của chính sách giáo dục quốc gia, đặc biệt là giáo dục bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như khẩn trương chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu vì lợi ích của thế hệ hiện tại và tương lai, thúc đẩy sự phát triển của năng lượng sạch và phát triển năng lượng mặt trời.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) tiến hành xây dựng báo cáo “Năng lượng sạch trong trường học ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”. Báo cáo hướng tới hỗ trợ các bên liên quan chủ yếu như các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý giáo dục, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhà đầu tư tiềm năng hiểu rõ hơn về chính sách hiện hành liên quan đến phát triển năng lượng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) và những tác động, lợi ích của ĐMTMN đối với trường học. Ngoài ra, báo cáo cũng sẽ xem xét những lợi ích và khó khăn tiềm ẩn khi lắp đặt ĐMTMN ở các trường học công lập và đưa ra các khuyến nghị về phương án hợp tác công tư nhằm nhân rộng quy mô lắp đặt ĐMTMN tại trường học ở Việt Nam.

Mục tiêu

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ các phát hiện và khuyến nghị chính từ báo cáo, phổ biến rộng rãi báo cáo và kêu gọi các cơ hội hợp tác tiềm năng.

Thời gian và hình thức hội thảo

Hội thảo diễn ra thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày **24/6/2022 (thứ Sáu) từ 08:30-11:30 (GMT+7)**.

- Trực tiếp tại phòng Hội thảo C2, Tòa nhà Xanh Một Liên hợp quốc, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Trực tuyến thông qua Zoom:
<https://unicef.zoom.us/j/91012345678>
Sau khi đăng ký, người đăng ký sẽ nhận được một email xác nhận có chứa các thông tin tham gia hội thảo trực tuyến qua Zoom (mật mã cuộc họp và mật khẩu) theo email đã đăng ký

Ngôn ngữ

Tiếng Việt (ngôn ngữ chính), tiếng Anh và ngôn ngữ ký hiệu tiếng Việt với phiên dịch song song.

Thành phần

Đại diện các đơn vị:

- UNICEF (Trụ sở, Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Văn phòng Việt Nam);
- Bộ GD&ĐT (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các Cục/Vụ khác), Sở GD&ĐT và trường học ở các tỉnh/thành phố;
- Các Bộ ngành liên quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, v.v.);
- Tổ chức Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI);
- Khối tư nhân và các ngân hàng thương mại tham gia vào khảo sát đánh giá thị trường phục vụ nội dung báo cáo;
- Các tổ chức Người khuyết tật;
- Các tổ chức phi chính phủ quốc tế và trong nước công tác về năng lượng đổi mới và biến đổi khí hậu (Plan International, Cứu trợ trẻ em - Save the Children International, Trung tâm Sống và Học

tập vì Môi trường và Cộng đồng - Live & Learn, Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh - Green ID, v.v.);

- Nhóm Công tác Giáo dục (ESG);
- Các nhóm thanh niên hành động vì khí hậu.

Chương trình dự kiến

Thời gian (GMT+7)	Nội dung	Chịu trách nhiệm
8:30-9:00 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Đón tiếp đại biểu 	UNICEF Việt Nam
9:00-9:10 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Lưu ý khi tham dự hội thảo trực tuyến qua Zoom • Giới thiệu 	UNICEF Việt Nam
9:10-9:20 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Phát biểu khai mạc của đại diện UNICEF Việt Nam 	UNICEF Việt Nam
9:20-9:30 (10 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Phát biểu của đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT 	Vụ KHCNMT - Bộ GD&ĐT
9:30-10:00 (30 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Trình bày tóm tắt báo cáo và các khuyến nghị 	GGGI
10:00-10:15 (15 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Giải lao 	
10:15-11:15 (60 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Thảo luận (Hỏi đáp) 	Tất cả
11:15-11:30 (15 phút)	<ul style="list-style-type: none"> • Tổng kết buổi công bố • Chụp ảnh kỷ niệm 	UNICEF Việt Nam

./.